

## GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ ĐI THỰC TẾ TẠI THỊ XÃ KINH MÔN VÀ QUẢNG NINH



Thăm quan trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp là hoạt động được tổ chức thường niên dành cho sinh viên và giảng viên của Khoa Kinh tế - Quản trị, giúp cập nhật kiến thức thực tế, gắn lý thuyết với thực tiễn, đặc biệt giúp sinh viên có cái nhìn cận cảnh về môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Theo kế hoạch số 03/KH-KTQT ngày 05/3/2023 và được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường Đại học Hải Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2023, Khoa Kinh tế - Quản trị đã tổ chức Chương trình thăm quan thực tế tại Công ty CP Xi măng Trung Hải, Khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung, và Chùa Ba Vàng cho giảng viên, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kinh tế và ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lễ hành.

Tại Hội trường Công ty CP Xi măng Trung Hải thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Đoàn được đại diện Ban Lãnh đạo Công ty giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình cổ phần hóa và tái cấu trúc tổ chức công ty, đặc điểm và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong buổi làm việc, nhiều câu hỏi của giảng viên và sinh viên được Ban lãnh đạo giải đáp và thảo luận về các chủ đề liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn đào tạo như xây dựng và phát triển thương hiệu, phương thức tổ chức và bố trí nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị các yếu tố đầu vào và đầu

ra v.v . Sau đó Đoàn thăm quan mô hình bố trí các phòng ban, nhà xưởng và dây chuyền sản xuất, đóng gói xi măng của Công ty.



*TS. Lê Nguyệt, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị phát biểu tại buổi làm việc*



*Ông Lê Thế Hùng, Phó giám đốc Công ty CP Xi măng Trung Hải chia sẻ và trả lời các câu hỏi của giảng viên và sinh viên*



*ThS. Hà Thị Thu Hoài, Phụ trách Bộ môn Kinh tế  
đặt câu hỏi với Ban Lãnh đạo doanh nghiệp*



*Sinh viên Nguyễn Đức Thi, lớp L10.QTKD đặt câu hỏi với đại diện Ban Lãnh đạo  
Công ty CP Xi măng Trung Hải*



*Đại diện Khoa Kinh tế - Quản trị tặng quà lưu niệm cho Ban Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Trung Hải*



*Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện Ban Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Trung Hải*





*Đoàn tham quan khuôn viên, kho sản phẩm Công ty CP Xi măng Trung Hải và chụp ảnh lưu niệm*

Sau chương trình làm việc tại Công ty CP Xi măng Trung Hải, Đoàn di chuyển đến Khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Yên Lập (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Hồ Yên Trung được bao quanh bởi những đồi thông với những con đường dài uốn lượn bao phủ màu xanh mướt của thiên nhiên. Nhiều khu vực tiểu cảnh được đầu tư như vườn địa đàng, cầu tình yêu, lầu vọng nguyệt và bộ chữ Hồ Yên Trung trên đảo nổi. Đây là điểm lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng và lưu lại những bức ảnh vô cùng mãn nhãn.



Tại đây Đoàn được giao lưu với Đoàn nữ doanh nhân thành phố Uông Bí trong khuôn viên Nhà hàng thuộc Khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung.





*Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng với Đoàn nữ doanh nhân thành phố Uông Bí  
Cuối cùng Đoàn dừng chân và làm lễ dâng hương tại Chùa Ba Vàng.*



Chương trình tham quan thực tế của sinh viên và giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị đã khép lại và thành công tốt đẹp. Buổi trải nghiệm đã để lại nhiều bài học ý nghĩa và nhiều khoảnh khắc giá trị cho cả sinh viên và giảng viên./.

*Bài, ảnh: Lê Nguyệt*